



กรมอนามัย  
สำนักโภชนาการ

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเด็กวัยเรียน ครั้งที่ 2  
วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร อาคาร 4 ชั้น 5 สำนักโภชนาการ กรมอนามัย



กลุ่มส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเด็กวัยเรียน ครั้งที่ 2 โดยทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม **วัตถุประสงค์** พิจารณารอบเนื้อหาแนวทางการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเด็กวัยเรียน

**ผู้เข้าร่วมประชุม** ประกอบด้วย นักวิชาการจากสำนักโภชนาการ สำนักพันตสาธารณสุข สำนักส่งเสริมสุขภาพ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 คน

**ประเด็นพิจารณา**

1. สื่อ info graphic การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรับภาพแปรสปีฟที่อยูในแก้วน้ำ จาก 2 ด้าม เป็น 1 ด้าม และปรับภาพผักสด เป็น ผักสุก
2. กรอบเนื้อหาแนวทางการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อรูปแบบต่างๆ มีการกำหนดกรอบเนื้อหาตามคำแนะนำฯ โดยแบ่งประเด็นการสื่อสารเป็น 4 เรื่อง ได้แก่ คัดกรอง กักตัว ทำความสะอาด การป้องกัน ในกลุ่มเป้าหมาย 1)ผู้บริหาร/เจ้าของโรงเรียน 2)ครู 3)ผู้ปกครอง และ 4)นักเรียน โดยใช้รูปแบบเดียวกันเพื่อสื่อสารเป็นแนวทางเดียวกัน และเพิ่ม QR Code เนื้อหาคำอธิบายเพิ่มเติม
3. บทบาทหน้าที่ มีการกำหนดผู้แทนแต่ละสำนัก/กอง ร่วมออกแบบและจัดทำ info graphic โดยขอให้ทำสื่อและ info graphic ในรูปแบบเดียวกัน และเพิ่ม QR Code เนื้อหาคำอธิบายเพิ่มเติม
4. จัดทำร่างคำแนะนำสำหรับวัยรุ่นในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเด็น Social Distancing มีการกำหนดประเด็นสื่อสารเป็น 5 เรื่อง ได้แก่ การทำความสะอาด การกินอาหาร การเดินทาง ออกกำลังกาย นอนหลับ Key message เน้นกินร้อนช้อนส่วนตัว ไม่รวมตัว อยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร



**info graphic**



**ก้าวต่อไป**

Cluster วัยเรียนวัยรุ่น ร่วมกันจัดทำสื่อองค์ความรู้ที่ถูกต้องด้านการป้องกันและดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกัน COVID-19 ในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ต่อไป

จัดทำโดย กลุ่มส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย